

## Đi vào lòng đất

T&#225;c Gi&#7843;: Th Trần

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 24 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 22:33

---

*Câu chuyện thốt của một Ngồi Nhái Hải Quân VNCH*

*(Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Kiệt và đồng nghiệp trong các trang web)*

Lời ngỏ: Cuối năm 2001 người xem TV các chương trình “Suicide Missions” (History Channel), “Navy SEALs: Untold stories” (TLC - The Learning Channel) sẽ thấy một nhân vật Việt Nam tên Kiệt được nhắc đến trong những chuyện công tác của bao người đồng nghiệp. Nhân vật này là ai? Tình tiết trong các phim tài liệu đó có chính xác không? Mời người đi ngược thời gian ....

Cách đây gần 30 năm trước, vào mùa hè năm 72 được biết danh là “Mùa Hè Đám Lửa”. Công sự Bắc Việt (CSBV) mở cuộc tấn công xâm lăng miền Nam Việt Nam qua ba đợt triển: Quân Trung, Cao Nguyên, An Lộc. 30 ngàn quân CSBV trang bị vũ khí tấn rã, tràn qua vùng phi quân sự (DMZ) vĩ tuyến 17, vượt tràn qua sông Bến Hải. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và đồng nghiệp trong thời gian cơ cực đi ch ....

Trong một chuyện thám thính đầu tiên tin tức, chiếc máy bay EB-66 của không lực Hoa Kỳ bắt thành lính bắn hạ tên SAM bắn hạ. Về phía Trung Tá Icel “Gene” Hambleton kinh hãi chuyện kiện công nghiệp chiếc máy bay bùng nổ làm thiệt mạng 5 người còn lại trong phi hành đoàn. Chiếc dù tụt xuống, dù bị mây mù che phủ không thấy đất, Trung Tá Hambleton biết chắc là 30 ngàn đồng chí quân đang chờ mình dũi đất. Thời gian máy quân sự của đồng nghiệp bắt đầu cuộc “tìm kiếm và giải cứu” (search and rescue) đất giá và tấn hạ nhốt trong cuộc chiến. Hai chiếc trực thăng B-109 và nhào dù đến địa điểm giải cứu liên lạc bắn hạ. Phi hành đoàn 4 người của chiếc Blueghost 39 thiệt mạng tại chỗ. Chiếc trực thăng thò nhò ráng “lọt” đến một địa điểm an toàn và phi hành đoàn đồng chí trực thăng khác đến giải cứu.

Màn đêm buông xuống, Trung Tá Hambleton trở lại một mình dũi đất trong sự che chở của rừng rậm, bắn hạ vây bắt bắn một loạt đồng chí quân lính nhốt trong cuộc chiến VN. Hôm đó là ngày Phụng Sinh, chiều ngày 2 tháng 4, 1972. Không quân Hoa Kỳ (HK) biết vị trí của Trung Tá Hambleton những không tài nào vị trí ông ta vì đồng chí quân bắn hạ vây bắt. Tại đó họ có thể thò mìn xung quanh ông ta đồng chí quân tấn gần. Sáng hôm sau, chiếc trực thăng “Jolly Green 65” bay tại gần vị trí của Trung Tá Hambleton thì gặp một “dàn chào” bắn một triển mà đến tàn khốc. Lời phôi “lọt” về. Chuyện kể của “Jolly Green 66” cũng không khác. Đến bắn rất tụt phía nam nát chiếc trực thăng. Và cũng phôi “lọt” về lời căn cứ. Trước khi màn đêm buông xuống vào ngày Thứ Hai, một chiếc máy bay hộ trợ cho cuộc giải cứu bắn hạ tên SAM bắn hạ. Đới Ủy William Henderson và Trung Ủy Mark Clark nhò y dù thoát hiểm, đáp xuống đất gần vị trí của Trung Tá Hambleton. Cuộc giải cứu bây giờ không phôi cho một người nữa, mà cho 3 sĩ quan Hoa Kỳ, một người lính một loạt. Đồng chí đất, 3 người phi công HK chòng kiện tấn một triển trong nhò niếm thốt về ng khi thò y các loạt giải cứu kết thúc bị đẩy lui bắn hạ tên tàn khốc của đồng chí. Chòng vòng 24 tiếng đồng hồ, 3 máy bay bắn hạ, 5 chiếc bị thiệt hại nặng, 4 người thiệt mạng. Và xui xẻo thay tại đó Đới Ủy Henderson bị CSBV lùng bắt đồng chí.

## Đi vào lòng địch

T&#225;c Gi&#7843;: Th Trần

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 24 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 22:33

---

đó, quân đội HK khám phá ra rằng Trung Tá Hambleton từng phục vụ với Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Không Quân (Strategic Air Command). Ông ta giữ trong đầu một kho kiến thức về hệ thống hạ tầng nguyên tử, cái lõi của kiến trúc không thể đưa rì vào tay kẻ địch. Bộ ng máy giá phải giữ gìn cho được Trung Tá Hambleton.

Những ngày kế tiếp, không lực HK mạnh mẽ cuộc tấn công xung quanh cửa Cam Lộ. Vì hạ tầng địch quá mạnh, không chiếc máy bay nào có thể xuyên thủng vòng vây được. Trái lại họ hốt đầu bở bở nên họ hèn nhát. Mọi người đều nhận ra là kẻ địch đang dùng hai phi công Hoa Kỳ làm mồi để nhử các chuyên gia đi vào để tiêu diệt. Đầu ngày 6 tháng 4, từng cụm có đến 52 chiếc máy bay và 4 chiếc B-52 oanh tạc liên tục chung quanh vùng Cam Lộ. Trong lúc đó, chuyên phi hành “Jolly Green 67” chuồn bở để thực hiện cú “chộp” lấy Trung Tá Hambleton. Chiếc trực thăng “Jolly Green 67” gặp đáp xuống vị trí của Trung Tá Hambleton giữa khói mù mịt, giữa những làn đạn của địch cào nát phi công. Bộ bở quá rất, trực thăng rút lên không kịp, rơi xuống xuồng đất tung. Thiệt mạng tất cả phi hành đoàn 6 người. Trung Tá Hambleton gục khóc khi thấy biết bao nhiêu người thiệt mạng chỉ để giữ gìn lấy mình. Bộ ng máy giá ông ta thì như cũng phải sống còn.... Ngày 7 tháng 4, một chiếc máy bay khác hạ trục cuộc giữ gìn lấy bở bở nên họ. Trung Úy Bruce Walker và Trung Úy Larry Potts bở thiệt tung.

Ngày 9 tháng 4, quân lực HK nhận thấy cuộc giữ gìn lấy kẻ địch của những binh chủng không thành công. 5 phi công bở bở nên họ, 9 quân nhân bở thiệt mạng, 2 người là tù binh, một tung tích 2 sĩ quan khác. Không lực Hoa Kỳ gặp nên bó tay chừa biết tính toán như thế nào.

Lúc bấy giờ, Đại Tá Thủy Quân Lực Chiến Al Gray đưa ra một đề nghị khác: một

## Đi vào lòng đất

T&#225;c Gi&#7843;: Th&#225; Trần

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 24 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2009 22:33

---

